

เอกสาร ประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ จาก คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส.

จากรายงานปัญหาและอุปสรรค สอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ ได้พิจารณามาตรการดำเนินการเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมการสอบ 1 จากสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน สืบเนื่องจากมีกรรมการควบคุมการสอบที่ 1 ซึ่งเป็นสายวิชาการ ได้ทำการเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาเป็นผู้ควบคุมการสอบแทน ปัญหาที่ตามมา คือนิสิตไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเท่าที่ควร และกรรมการควบคุมการสอบที่ 1 มีหน้าที่ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตามดุลยพินิจ ที่ประชุมจึงได้หารือร่วมกันว่าจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหรือจะให้ยึดถือ ปฏิบัติตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คงมาตรการเดิม คือ ห้ามเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมการสอบ 1 จากสายวิชาการเป็นสายสนับสนุน หากมีเหตุสุดวิสัยจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาปฏิบัติหน้าที่แทน ให้กรรมการดังกล่าวทำหนังสือแจ้งไปยังคณะต้นสังกัด และให้คณะเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานต่อคณบดี เพื่อหามาตรการดำเนินการภายในคณะต่อไป

2. กรรมการควบคุมการสอบสำรองไม่เพียงพอ ภายหลังจากประกาศตารางการควบคุมการสอบมีกรรมการควบคุมการสอบแจ้งยกเลิกการ ควบคุมการสอบในวันที่ติดภารกิจหรือไปปฏิบัติราชการ และฝ่ายเลขานุการไม่สามารถหากรรมการมาทดแทนได้ จึงจำเป็นต้องใช้กรรมการควบคุมการสอบสำรอง และเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน กรรมการควบคุมการสอบสำรองจึงไม่เพียงพอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้กรรมการควบคุมการสอบที่ไม่สามารถมา ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำการแลกเปลี่ยนวันภายในหน่วยงาน/คณะต้นสังกัด กรณีที่ติดราชการให้ประสานงานกับคณะต้นสังกัดเพื่อจัดหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่ แทนสำหรับกรรมการควบคุมการสอบสำรองให้สงวนไว้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

3. มาตรการการเก็บรักษาข้อสอบที่ส่งล่วงหน้าก่อนกำหนด เนื่องจากคณะแจ้งว่าการเก็บข้อสอบที่ส่งนำล่วงหน้าก่อนกำหนดไว้ที่คณะไม่ มีความปลอดภัยจึงต้องการให้เก็บไว้ที่ห้องสำเนาข้อสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะทำการเก็บรักษาข้อสอบที่ส่งล่วงหน้าก่อนกำหนดไว้ที่คณะ โดยให้จัดหาอุปกรณ์เก็บรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับการรับส่งสำเนาข้อสอบให้เป็นไปตามกำหนดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส.